

**Xác định được các ý chính trong câu chuyện bên dưới và tóm tắt những ý đó**

**Đọc đoạn trích bên dưới từ câu chuyện Bí kíp luyện Rồng.**

Stoick the Vast nói: “Rồng là một con vật ưa vận động. Ôm và hôn quá nhiều sẽ khiến nó mất đi bản tính hoang dã của mình.”

“Nhưng Newtsbreath sẽ giết anh ta nếu tôi để nó một mình với họ.”

Newtsbreath gầm gừ tán thưởng. “Đó là niềm vui của tôi,” nó rít lên.

“Vớ vẩn!” Stoick thốt lên, không để ý đến lời nhận xét cuối cùng của Newtsbreath, vì anh ta không nói tiếng của loài rồng. Anh ta đưa cho Newtsbreath một chiếc vòng bao bọc quanh sừng. “Newtsbreath chỉ muốn chơi. Loại thô ráp và lộn xộn đó là tốt cho một con rồng con, giúp cho nó học cách tự cố gắng.”



Hookfang mở rộng móng vuốt như dao cắt và đánh chúng trên lò sưởi.

Hiccup giả vờ nói lời chúc ngủ ngon với Toothless bên đồng lửa, nhưng lén đưa nó vào phòng ngủ bằng việc giấu nó dưới chiếc áo dài của mình.

“Các bạn phải tuyệt đối im lặng,” Hiccup nói với Toothless một cách nghiêm khắc khi họ leo lên giường, và con rồng hăng hái gật đầu. Trên thực tế, nó đã ngáy to suốt đêm, nhưng Hiccup không quan tâm. Hiccup đã dành cả mùa đông ở Berk trong thời tiết “rất lạnh”, từ “khá lạnh” đến “đông cứng trong giá rét”. Vào ban đêm, ăn mặc quá nhiều lớp được coi là ngớ ngẩn, vì vậy Hiccup thường nằm thao thức trong vài giờ cho đến khi chìm vào giấc ngủ ngắn.

Tuy nhiên, giờ đây khi Hiccup duỗi chân ra dựa vào lưng Toothless, anh cảm thấy những làn sóng nhiệt tỏa ra từ con rồng nhỏ, dần dần leo lên chân và sưởi ấm trái tim lạnh cóng của anh ta, thậm chí lan đến tận đầu anh ta, sự ấm áp mà anh ấy đã không cảm nhận được trong gần sáu tháng. Ngay cả tai anh ấy cũng nóng ấm một cách thụ thái. Có lẽ phải nhờ đến tiếng ngáy của sáu con rồng mạnh mẽ mới có thể đánh thức Hiccup, cậu đã ngủ rất sâu vào đêm hôm đó.

**Hoạt động 1:** Gạch chân hoặc tô các từ quan trọng nhất trong câu chuyện trên.

**Mẹo:** Không nên gạch chân hoặc tô quá 25 từ.

**Hoạt động 2:** Lật trang này úp xuống và viết về những gì em đã đọc, lưu ý không nhìn trộm nhé!

